



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล
ภายใต้โครงการพัฒนารัฐบาลใสสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนารัฐบาลใสสะอาด และกำหนดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล “ต้นแบบ” ด้านค่านิยมองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล นั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๑๘๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านค่านิยมองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล ภายใต้โครงการพัฒนารัฐบาลใสสะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลต้นแบบฯ จำนวน ๒ ประเภท ดังนี้

๑) ต้นแบบด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์กร ABCDEF S&P และ Fast & Fair ได้แก่

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอำพร ศรีกุลนิภา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาลชำนาญการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสินีณัฐ ถนนอมตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาล
ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลบางปะกง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวรวิญญา โขสิตวิวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาล
ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลคลองเขื่อน

๒) ต้นแบบด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนารัฐบาล ได้แก่

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพนิตตา สุขสิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาลชำนาญการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลคลองเขื่อน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวกฤษณา ปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาลชำนาญการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวสินีณัฐ ถนนอมตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนารัฐบาลปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลบางปะกง

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

